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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบโดยประธาน 
1.1 ทบทวนรายช่ือคณะกรรมการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน เป็นผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 10 คน มีคณะกรรมการที่ปรึกษา 2 คน คือ พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการ
พยาบาลโรงพยาบาลบางไทร ที่เปน็หัวหน้างานผู้ปว่ยนอก และหัวหน้าพยาบาล ซึ่งท าหน้าที่เป็นพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลบางไทร 

1.2 ก าหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นครั้งๆไป ครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดย
ชมรมก่อตั้ง และเริ่มเปิดสมัครมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคม 2562  

1.3 จากการที่ปรึกษาของชมรมให้มีการค้นหาส่วนขาดและส่วนที่ต้องการพัฒนาของชมรม และมีการเปิด
โอกาสจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางไทรให้เข้าไปเสนอโครงการ เพื่อให้ผู้ป่วยในชมรมได้รับ
การดูแลที่ดี ได้มีการสอบถามผู้ป่วยในคลินิกทั้งแบบประชุมกลุ่มและแบบรายบุคคล  ได้ข้อสรุปว่า                    
อยากให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เช่น การเข้าค่ายแบบไม่ค้างคืน
ของผู้ป่วย  หรือกิจกรรมที่ให้คนในครอบครัวมาร่วมดูแล เพราะในบางแผนการรักษาจ าเป็นต้องมีคนใน
ครอบครัวช่วยเหลือ  จึงจะส าเร็จได้ โดยเป็นกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครในครอบครัวของผู้ป่วยที่มีปัญหา
ควบคุมน้ าตาล ควบคุมความดันโลหิตได้ไม่ดี 
 



วาระที่ 2 รับรอง 
 ไม่มี 
วาระที่ 3 สืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
วาระที่ 5 เพ่ือพิจารณา 

- ประธานสอบถามความคิดเห็นกรณีที่จะท าโครงการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในคลินกิ               
ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม ่

-  ที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง ว่าให้ท าโครงการ 
- ประธานสอบถามที่ปรึกษาชมรม ว่าจะใช้ช่ือโครงการลักษณะไหน 
- ที่ปรกีษาชมรมคนที่ 2 บอกว่าให้ช่ือว่าโครงการค่ายมะดันหวาน ซึงเป็นโครงการที่น าผู้ป่วยมาท า

กิจกรรมร่วมกัน ให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง 
- ที่ปรกีษาชมรมคนที่ 1 บอกว่าอกีโครงการน่าจะเป็นโครงการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว ใน

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงู ซึ่งเป็นโครงการที่น าญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูป้่วย
มาเพิ่มความรู้ ทักษะในการดูแลผูป้่วยในครอบครัว 

- กรรมการสอบถามว่า จะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ขอจากใครได้บ้าง 
- ประธานบอกว่า ต้องช่วยกันคิดว่าแต่ละโครงการใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ อะไรบ้าง เมื่อได้ขอสรุกจะ

น าไปเสนอในที่ประชุมกองทุนหลกัประกันสุขภาพต าบลอกีครั้ง 
- ที่ประชุมมีการร่วมหารือรายการใช้จ่ายของโครงการร่วมกับที่ปรกึษาชมรม ได้ขอสรุป คือ โครงการ

ค่ายมะดันหวาน มีกลุม่เป้าหมายเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จ านวน 50 คน ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 17000 บาท และโครงการอบรม อสค.เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุม่เป้าหมายเป็น
บุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ าตาลและระดบัความดัน
โลหิตไม่ได้ 30-35 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 31000 บาท 

- ประธานสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งว่ามีใครเห็นด้วยบ้าง และอยากเพิ่มเติมรายการอะไรบ้าง 
- ที่ประชุมเห็นด้วยทั้งหมด และไม่มรีายการความคิดเห็นเพิ่มเติม 
- นัดประชุมครั้งต่อไป 25 มีนาคม 2563 

ประชุมเสร็จสิ้นเวลา 11.00 น. 
     
 
 

   (นางศุภลักษณ์  ปรีชาวาท) 
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     (นางอุมาภรณ์  ก าลังดี) 
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         ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 


